

mọi người chỉ 5 phút nữa. Tại đây, cháu thày Thánh I đã mời tiếp người...; nhưng vẫn chưa xong. Linh mục đoàn,... người ngao ngán nhìn nhau, còn các Tín hữu thì thì người người, đứng lên ra về nhà mình, cháu cũng theo ra luôn!

C- Thánh I Hôn nhân : Mời ca viên nhận xét: Năm ngoái, em đi làm công việc chi tiêu bộn bề, thì người mời công việc bắt đầu lúc 4 giờ, và kết thúc lúc 5 giờ. Nhưng đám công việc của con vợ này lại có chức sắc trong Giáo xứ, nên ông có một hình thức dài dòng, không đem xỏ a gì đến Công đoàn, ông đã xin Cha Chủ tịch ưu tiên, để đãi các cái, nên làm mọi người tham dự thày chia trí và mệt quá! Tính ra mời 1 giờ 30 phút rồi, mà Thánh I chưa xong, sau đó họ chụp hình ồn ào, lâu la. Đến 6 giờ Thánh I Chi tiêu bộn bề rồi, mà họ còn đứng yên trong nhà thờ. Ban Phụng vụ phải mời họ ra, nhưng cũng không được! Lúc đó, các Tín hữu đi làm chi tiêu bộn bề đã quá đông!

THÊM BỐT HAY THAY ĐỔI:

A-Trong Thánh I của Hội đoàn:

1/ Cho công nhân mời Đợi đi lên nói cảm ơn Công đoàn trong 2 phút. (ý Giám mục Đoàn a phụng). Nếu có công nhân Hội đoàn chia sẻ tiếp sau.

2/ Tránh chúc tụng, khen tụng người trong nhà thờ, khéo mời phúc.

3/ Nên tôn trọng đúng giờ của Lm đoàn và mời Tín hữu tiếp tham dự.

4/ Nên tích cực mời quan thầy riêng của Hội đoàn vào ngày thờ phụng.

5/ Không nên đòi hỏi Cha chủ tịch làm theo ý của Đoàn thờ nghi lễ quá.

B-Trong Thánh I An táng:

1/ Chỗ cõn mọt Đõ i diõ n lên cãm õn Cõng ðoàn trong hai phút thôi.

2/ Nên áp ðõng lõ nghi bình ðõng cho mõi Tín hõu trong Cõng ðoàn.

3/ Không nên tõ do lên chia buõn, phân õu kõ lõ dài trong Thánh lõ.

4/ Tôn trõng giõ ðúng giõ cõ a Lm ðoàn và các Tín hõu ðõn tham ðõ.

5/ Tránh ðòi hõi Cha chõ tõ phõ i ðành õu tiên này nõ cho nhà mình.

6/ Chia buõn, tâm sõ, nhõ õn,.. nói tõ i nhà quàn, không nói õ nhà thõ.

C- Trong Thánh lõ Hõn nhõn:

1/ Quí võ chõ hõn giõ ðúng giõ, và không trình bày nghi lõ dài quá!

2/ Lõu tâm giõ sõ c khoõ thõ xác và tinh thõn cõ a cô ðâu chú rõ.

3/ Tôn trõng thõ i gian cõ a Linh mõc ðoàn và bà con tõ i tham ðõ.

4/ Mọt Đõ i diõ n Gia ðình cãm õn Cõng ðoàn thõ t ngõ n gõ n(2phút)

5/ Mời chia sẻ, chúc mừng,... và chụp hình nên để tại nhà hàng .

** Trên đây là những những điều mà tôi thấy, tại nghe được, và yêu cầu sự đi đến. Xin mời Tín hữu Kitô cùng tích cực công tác.*

Phó tế : *Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đĩnh* * Mời thăm : **ChiaseLoiChua.com**